

Sống đạo hôm nay Tìm hiểu : CÁC LOẠI ÁO LINH MỤC MẶC KHI CỬ HÀNH THÁNH LỄ

Áo Trắng (White): Chỉ sự tinh khiết thanh khiết, thánh thiện và chiến thắng. Áo trắng được dùng trong các mùa sau:

_ Mùa Giáng Sinh, – Mùa Phục Sinh, – Các Lễ về Chúa – trừ Chúa Nhật Lễ Lá và Thứ Sáu Tuần Thánh, – Các Lễ về Đức Mẹ, – Các Lễ về các Thiên Thần, các Thánh không tử đạo, các Thánh Nam Nữ

Áo Đỏ (red): Chỉ lòng mến yêu, sự hy sinh đến chết vì Chúa, hiến dâng cuộc sống cho Thiên Chúa. Áo đỏ được dùng trong các Thánh Lễ sau:

-Chúa Nhật Lễ Lá, – Thứ Sáu Tuần Thánh, – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Lễ các Thánh Tông Đồ và Thánh Sứ – trừ Thánh Gioan Tông Đồ và Lễ Thánh ĐĐ.

Áo Xanh (green): Chỉ sự vui tươi, nhiệt thành và hy vọng. Áo xanh được dùng trong Mùa Thường Niên.

Áo Tím (violet): Chỉ sự ăn năn, thống hối. Áo tím được dùng trong:

-Mùa Vọng, – Mùa Chay, – Các Lễ cầu hồn

Áo Hồng (pink): Chỉ niềm vui trước kỳ hạn của mùa thống hối. Áo hồng được dùng trong: - Chúa Nhật thứ ba mùa Vọng, – Chúa Nhật thứ tư mùa Chay, -Lễ cưới

ĐTC PHANXICÔ NHẤN MẠNH SỰ HIỆP THÔNG VỚI CHÚA GIÊSU QUA THÁNH THỂ (tiếp)

Bánh Thánh Thể giải cơn đói khát thiêng liêng

Cũng theo ĐTC: "Bánh sự sống này, bí tích Mình và Máu Chúa Kitô, được ban tặng nhưng không cho chúng ta trong bàn tiệc Thánh Thể. Ở nơi bàn thờ, chúng ta tìm thấy điều giúp chúng ta không còn đói khát về thiêng liêng, hôm nay và mãi mãi. Mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ, trong một nghĩa nào đó, chúng ta tham dự trước Nước Trời trên trần thế, bởi vì từ lương thực Thánh Thể, Mình và Máu Chúa Giêsu, chúng ta học điều gì là sự sống vĩnh cửu. Đó là sống nhờ Chúa, như Chúa nói: "Kẻ ăn Ta sẽ sống nhờ Ta" (câu 57). Thánh Thể tạo hình chúng ta bởi vì chúng ta không chỉ sống cho chính mình, nhưng sống cho Chúa và cho tha nhân. Hạnh phúc trong cuộc sống và cuộc sống vĩnh cửu hệ tại ở việc chúng ta có khả năng làm cho tình yêu Tin Mừng được sinh sôi khi chúng ta lãnh nhận Thánh Thể".

(còn tiếp)



St. Vincent Liem Centre

95 Mount Alexander Road, Flemington, Vic. 3031

Tel: (03) 9376 4864 – Mob: 0435 582 525

Email: ngoctanss2014@yahoo.com.au

Website: www.vinhsonliem.org

HÔM NAY 02.09.2018

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN B

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đáp Ca: Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa?

Halleluia: Chúa Cha đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thụ tạo của Người. **Halleluia.**

THÁNH THỂ

Nguồn mạch sự sống



HẦY ĐẾN THỜ LẤY Thứ 5 hàng tuần

Ý cầu

nguyện :

1/ Cầu cho ơn gọi Nước Úc.

2/ Cầu cho ơn gọi Dòng TT tại Úc.

3/ Cầu cho Đại hội giới trẻ thế giới

Thông tin trong tuần

- 1/ Hôm nay, Fatherday, CD dâng lễ và cầu nguyện đặc biệt cho những người Cha. Xin ACE quảng đại ủng hộ quý Cha hưu dưỡng, già, bệnh. Thay mặt Đức Tổng, chân thành cảm ơn ACE.
- 2/ Thứ 4 Đầu Tháng; lễ cầu nguyện cho các gia đình, sinh hoạt của Hội Cao Niên. Thánh lễ có Xức Dầu bệnh nhân.
- 3/ Thứ 5 Đầu Tháng; Kính trọng thể Mình Máu Thánh Chúa, Châu Thánh Thể, lần chuỗi Mân côi, cầu cho ơn Thiên triệu, ơn hiệp nhất Giáo Hội, Cộng Đoàn.
- 4/ Thứ 6 đầu Tháng; Châu LCTX (3pm), cầu nguyện trước Thánh Thể, đặc biệt Thánh Lễ Kính Thánh Tâm Chúa, cầu xin ơn chữa lành bệnh tật xác hồn và tạ ơn Chúa cho các ân nhân của CD.
- 5/ CD cầu nguyện cho ngày Đại hội Phụ Huynh TN ngày 07/10.
- 6/ Thánh lễ kính Đức Mẹ tại Ta Pi nu, ngày 15/9. Mời ACE
- 7/ Ban Lễ Sinh tổ chức buổi tập dợt (lúc 6pm, ngày 08.09) xin quý phụ huynh hy sinh cùng với các em, đến đông đủ.
- 8/ Giáo Khu Teresa, mừng Bồn Mạ, Thứ Bảy 22/09, lúc 6pm
- 9/ Mời các bạn trẻ đăng ký khóa giáo lý hôn phối. (bảng thông tin)
- 10/ Xin ACE tiếp tục đăng ký khóa Giáo lý Dự Tông. 6.30pm CN
- 11/ Mời ACE xem chương trình khai mạc Tháng Mân Côi (Btt)
- 12/ Comitium Legio, kính mời ACE hết thầy đặc biệt các hội viên, dâng lễ mừng Sinh Nhật Mẹ, 6pm, T7 (8/9) và ở lại dự tiệc sau lễ

CÁC THÁNH LỄ ĐẶC BIỆT

THÁNG 9

Ngày 08/09, Thứ Bảy : Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
Ngày 14/09, Thứ Sáu : Tôn Vinh Thánh Giá
Ngày 15/09, Thứ Bảy : Đức Mẹ Sầu Bi
Ngày 21/09, Thứ Sáu : Kính Thánh Mattheu, Tông Đồ, Thánh sứ
Ngày 27/09, Thứ Năm : Kính thánh Vinh Sơn Phao lô
Ngày 29/09, Thứ Bảy : Kính Tổng lãnh Thiên Thần Micae (Michael)

THÁNG 10

Ngày 01/10, Thứ Hai : Kính Thánh Teresa Hải Đòng Giesu
Ngày 02/10, Thứ Ba : Kính các Thiên thần hộ thủ

KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI

với Đức Giám Mục Vinh Sơn NGUYỄN VĂN BẢN. VN

Tin Mừng cho trẻ:

CLEAN HANDS — CLEAN HEART

Theme: Jesus is concerned about what is in our heart

Scripture: So the Pharisees and teachers of the law asked Jesus, "Why don't your disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with 'unclean' "

Cộng Đoàn, luôn ghi nhớ và cầu nguyện cho tất cả quý ân nhân, những người yêu mến đóng góp xây dựng CĐ

Đóng góp trong Tuần

26 – 08 - 2018

Lần 1 : \$ 1,770

Lần 2 : \$ 1,365

Ủng hộ Đài Đức Mẹ \$ 1000

THÁNH LỄ TẠI TRUNG TÂM

Thứ Bảy : 06g00 tối – Thánh Lễ
Chúa nhật : 08g45 sáng – Thánh Lễ
: 11g30 sáng – Thánh Lễ
: 03.00 chiều – Giờ Lòng CTX
: 05g00 chiều – Thánh Lễ
Thứ Ba, Năm, Sáu: 06g00 tối (Mùa đông)
: 06g30 tối (Mùa Hè)

Thứ Tư : 10g00 sáng

Đặc biệt, tối thứ năm hàng tuần có châu phép lành Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi.

Thứ Sáu Đầu Tháng: 06g30 tối (Mùa đông: 6,00pm), 3.00pm Giờ Lòng Chúa Thương Xót.
Giải tội : Trong giờ châu tối Thứ Năm hàng tuần.
Ngoài ra xin vui lòng liên hệ với Lm trước giờ lễ
Rửa tội trẻ Em: Thứ Bảy cuối tháng lúc 10 am
Hôn Phối: Gặp Lm Quản nhiệm để cùng sắp xếp.

Thừa tác viên

Lời Chúa và Thánh Thể:

CN: 02/09/2018

Thứ 7: O/B: Trần Thị Oanh

O/B : Thiên An

Trao MTC: O: Vũ Đình Cư

Chúa Nhật:

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể

Trao MTC: O/B : Nguyễn Văn Triết

O /B : Bùi Xuân Liệu

- 11.30: O/B : Ngô Lan Chi

O/B : Bùi Hữu Hội

Trao MTC - O/B : Phạm Văn Hóa

O/B: Quách Thị Sáng

Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia

Trao MTC: O/B: Vũ Đình Kiên

PHỤNG VỤ LÀ GÌ? TẠI SAO CẦN CÓ PHỤNG VỤ TRONG GIÁO HỘI? (tiếp)

III- Kinh Thần Vụ (Kinh Nhật Tụng=Phụng Vụ Giờ Kinh= Divine Office)

Giáo Hội không những cử hành các Bí tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể để Chúa Kitô tiếp tục ban ơn thánh của Chúa cho chúng ta mà còn đặc biệt cầu nguyện để cảm tạ, ca tụng Thiên Chúa và cầu xin cho mình và cho con cái đang hiệp thông với Giáo Hội, là Mẹ nữa. Và đây là mục đích của việc đọc kinh nhật tụng để thánh hiến trọn ngày đêm bằng lời ngợi khen Thiên Chúa và xin ơn Người nâng đỡ như Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ xưa:

" Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ, vì tinh thần thì hăng hái nhưng thể xác lại yếu đuối." (Mc 14: 38).

Thánh Phaolô cũng đặc biệt khuyên tín hữu Thê-xa-lô-ni ca như sau :

" Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô." (1 Th 5: 16-18)

Các giáo sĩ (Giám mục, Linh mục, Phó tế) và Tu sĩ (Religious) đều buộc đọc Kinh Nhật tụng trong Phụng Vụ giờ kinh (Liturgy of Hours) được chia ra Kinh sáng, kinh trưa, kinh Chiều và kinh Tối để hiệp thông cầu nguyện với Giáo Hội. Giáo dân cũng được khuyến khích đọc kinh nhật tụng được soạn riêng, nhưng không bó buộc phải đọc như Giáo sĩ và tu sĩ.

Cũng được kể là hình thức phụng vụ việc lần chuỗi Mân Côi để kính Đức Mẹ và xin Mẹ nguyện giúp cầu thay cho chúng ta con cái của Mẹ trong Chúa Kitô, Con yêu quý của Mẹ..

Sau hết Thánh nhạc (Sacred Music) cũng là hình thức phụng vụ rất quan trọng được sử dụng để ca ngợi Thiên Chúa và giúp nâng tâm hồn mọi tín hữu lên với Chúa qua lời ca tiếng nhạc được chấp thuận cho sử dụng trong phụng vụ. Trên đây là đại cương những hình thức phụng vụ thánh trong Giáo Hội để tôn thờ, cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Phụng vụ là chính đời sống thiêng liêng của Giáo Hội. Nếu thân xác cần dưỡng khí để thở thế nào thì Giáo Hội cũng cần cầu nguyện qua phụng vụ như thế. Đó là lý do tại sao Giáo Hội cử hành phụng vụ mỗi ngày, mỗi mùa quanh năm, gồm có Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh và Mùa Thường niên kéo dài trong 34 tuần lễ ở xen kẽ hai Mùa lớn là Mùa Giáng Sinh và Mùa Phục Sinh. Mọi giáo hữu đều được mong đợi hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội trong mọi cử hành phụng vụ thánh để cùng thờ lạy, ngợi khen, cảm tạ và xin ơn lành của Chúa ban qua Giáo Hội. (Hết)